



# ทรงพระเจริญ



นครสร้างเมืองแห่งความจงรักภักดีฯ กับกิจกรรมแห่งอัตลักษณ์

## “ทับเที่ยง ย่านเก่า เงามืด”



# นางฟ้าสาร

เอกสารเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครตรัง

ฉบับเดือนมีนาคม - เมษายน 2559

[www.trangcity.co.th](http://www.trangcity.co.th)

เด่นในฉบับ



4 “ทับเที่ยง ย่านเก่า เงามืด”



8 เตรียมความพร้อมด้านการศึกษา  
สู่ความก้าวหน้าในอนาคต



20 เลิศสถาปัตยกรรม ล้ำค่าอัตลักษณ์  
“ร้านสิริบรรณ-โรงแรมจริงจริง”



# ต้อนรับวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และต้อนรับ เทศกาลแห่งสายน้ำ ประเพณี สงกรานต์ ประจำปี 2559

วันที่ 2 เมษายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งวันที่ 2 เมษายน พระองค์ท่านก็มีพระชนมายุ 61 พรรษา เทศบาลนครตรังขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยตลอดไปค่ะ

นอกจากนี้รัฐบาลยังได้กำหนดให้วันที่ 2 เมษายน เป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย ดังนั้นเพื่อเป็นการน้อมเกล้าฯ ถวายราชสักการะแด่พระองค์ท่าน และร่วมสืบทอดอนุรักษ์ สืบสาน พื้นฟู ภูมิปัญญาท้องถิ่น มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ สร้างจิตสำนึกให้อนุชนรุ่นหลังได้เกิดความรัก และเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์มรดกไทยให้คงอยู่สืบไป เทศบาลนครตรังจึงได้จัดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติฯ ในโครงการนครตรังเมืองแห่งความจงรักภักดี นิทรรศน์ทับเที่ยง ย่านเก่าเจาอดีต เจลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในระหว่างวันที่ 1 - 3 เมษายน ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลนครตรัง และย่านถนนเก่า ราชดำเนิน ซอย 5 โดยเทศบาลนครตรังได้จำลองหอศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมาไว้ใจกลางเมืองให้ทุกท่านได้ชื่นชมบรรยากาศเมืองเก่าที่มีเสน่ห์ของจังหวัดตรัง และเมื่อวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 08.00 น. เราได้จัดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติฯ อันยิ่งใหญ่อีกด้วยค่ะ

และในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ซึ่งมีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวัน เทศบาลนครตรังขอให้ทุกท่านมีความสุข สดชื่น เบิกบานกับเทศกาลแห่งสายน้ำ ฉ่ำเย็นใจ ขอให้ทุกท่านมีสติในการเดินทางกลับบ้าน ไปอยู่พร้อมหน้า พร้อมตา ในวันครอบครัว ที่สำคัญควรดื่มแอลกอฮอล์อย่างมีสติกันนะคะ **“เมาไม่ขับ ง่วงไม่ขับ”** คตินี้ใช้ได้ดีทั้งช่วงเทศกาล และช่วงปกติ อย่าลืมนะว่าเทศบาลนครตรังห่วงใยทุกท่านตลอดเวลา **“สวัสดิ์ปีใหม่ไทยนะคะ”**



นางไพลิน เชื้อนทา  
ปลัดเทศบาลนครตรัง

## • คณะผู้จัดทำ •

### ที่ปรึกษา

นายเกรียงศักดิ์ รัตนสิมานนท์  
รองนายกเทศมนตรี  
รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครตรัง  
นายแพทย์รักษ์ บุญเจริญ  
รองนายกเทศมนตรีนครตรัง  
นางกรรณิการ์ บัวเลิศ  
รองนายกเทศมนตรีนครตรัง  
นายสาโรช คงนคร  
รองนายกเทศมนตรีนครตรัง

### บรรณาธิการ

นางไพลิน เชื้อนทา  
ปลัดเทศบาลนครตรัง  
กองบรรณาธิการ  
นายพูลพงษ์ หิรัญชุนหะ  
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  
นายนิคม จันทุม  
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา  
นายไพโรจน์ ทองคำ  
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

### นายสมหมาย ยอดเพชร

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
นายธรงค์ ทรัพย์ปรุง  
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  
ผู้อำนวยการผลิต  
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครตรัง  
เลขที่ 103 ถนนวิเศษกุล ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000  
โทรศัพท์ 075-218017 ต่อ 1220 www.trangcity.go.th  
Email : trang\_city@yahoo.com  
ออกแบบและจัดพิมพ์ หจก.เว็ลด์มีเดีย กราฟฟิค โทร. 074-465487-8, 081-9576716

### นางสุมาลี ตาแหลม

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน  
นางโสภา วรานุศิษฐ์  
ผู้อำนวยการกองคลัง

# สร้างรากฐานการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ด้วยมาตรฐานการศึกษา

การดูแล ผลักดัน และสร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาให้แก่เด็ก และเยาวชน ตลอดจนประชาชนทุกคนถือเป็นหน้าที่หลักของเทศบาลนครตรัง ที่ผ่านมาคณะผู้บริหารได้กำหนดนโยบายโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อที่จะสร้างความเป็นเลิศทางการศึกษา สำหรับเรื่องที่ได้ดำเนินการมีทั้ง การวางแผนให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง แต่ละโรงเรียนต้องเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ดนตรี กีฬา และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เตรียมความพร้อมรองรับประชาคมอาเซียน โดยจัดให้มีการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร สำหรับบูรณาการเรียนรู้อื่นๆ การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการท่องเที่ยว นอกจากนี้ทางคณะผู้บริหารก็เตรียมขยายโอกาสทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจัดให้มีทุนการศึกษา สำหรับบุตรหลานชาวนครตรัง ที่มีรายได้น้อย แต่เรียนดี ได้มีโอกาสเรียนต่อจนจบปริญญาตรี ปีละ ๒๐ ทุนเช่นกัน

ส่วนเรื่องของเด็กเล็ก เทศบาลนครตรังได้เตรียมรองรับบุตรหลานของชาว นครตรัง ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนที่ทันสมัย ปลอดภัยได้มาตรฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กในการเข้าเรียนในระดับปฐมวัย และแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในการเลี้ยงดู พร้อมทั้งต่อยอดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่อนุบาลในฝัน Mini English Program ที่ขณะนี้ได้ดำเนินการไปแล้ว โดยกำลังก่อสร้างอาคารเรียน ท.8 (อนุบาลฝันที่เป็นจริง)

ในเรื่องอาคารสถานที่ และอุปกรณ์การเรียนก็ได้เตรียมโครงการไว้เช่นกัน เช่น การส่งเสริมให้มีห้องเรียนอัจฉริยะภาพแต่ละโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแข่งขันอย่างเต็มศักยภาพ มีการปรับปรุงอาคารเรียนให้มีความพร้อม และได้จัดให้มีคอมพิวเตอร์แบบพกพา Notebook ให้กับโรงเรียนในสังกัดฯ เพื่อให้นักเรียนสามารถยืมใช้ค้นคว้าข้อมูลจัดทำรายงานประกอบการเรียน ขณะที่เรื่องของบุคลากรครู เทศบาลฯ ก็ได้ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ฝึกอบรม ฝึกทักษะ และสนับสนุนให้มีการศึกษาต่อ เพื่อนำสิ่งที่ได้มาวางแผนบริหารจัดการการศึกษา เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอนครับ

ขอเรียนกับทุกท่านว่าการบริหารจัดการในเรื่องต่างๆ ที่เทศบาลนครตรังได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาล และนโยบายของนายกเทศมนตรีนั้น มีหลายโครงการที่แล้วเสร็จ และมีหลายโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่าสิ่งที่คณะผู้บริหารได้แถลงไว้ต่อสภาเป็นสิ่งที่ผู้บริหารชุดนี้ได้ดำเนินการจริง เพราะเรื่องของการศึกษา และเรื่องของการเพิ่มพูนองค์ความรู้เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกพื้นที่ สิ่งนี้ล่าช้าไม่ได้เพราะการศึกษาของไทยในภูมิภาคอาเซียนกำลังนำเป็นห่วง ทุกคนจึงต้องหันหน้ามาร่วมมือ มาให้ความสำคัญอย่างจริงจัง และเข้าใจบริบทการส่งเสริมด้านการศึกษาที่ถูกต้อง และที่สำคัญ คือ ห้ามละเลยนะครับ



นายสาโรช คงนคร  
รองนายกเทศมนตรีนครตรัง



**พบเห็นไฟไหม้ แจ้ง ดับเพลิงเทศบาลนครตรัง**  
**075-218777 ดับเพลิงย่อย สวนจันทน์ 075-218438**  
**สายด่วน 199 → ตลอด 24 ชม.**



## นครตรังเมืองแห่งความจงรักภักดีฯ กับกิจกรรมแห่งอัตลักษณ์

“กับเที่ยง  
ย่านเก่า  
เงาอดีต”

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ที่อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เป็นประธาน และร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดโครงการ นครตรัง เมืองแห่งความจงรักภักดี นิทรรศน์ ทับเที่ยง ย่านเก่า เงาอดีต เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 61 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2559 โดยมีนายเกรียงศักดิ์ รัตนสิมานนท์ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครตรัง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานฯ ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ยังมีการมอบประกาศนียบัตรอาคารที่ได้รับรางวัล “สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าภาคใต้ ด้านสร้างสรรค์ - อนุรักษ์” จากกรมการสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2559 ได้แก่ อาคารร้านสิริบรรณเก่า และอาคารโรงแรมจริงจริง ทั้งยังได้มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดภาพถ่าย “ทับเที่ยง ย่านเก่า เงาอดีต” จากนั้นประธานในพิธีได้เปิด และเยี่ยมชมนิทรรศการภายในงาน และได้รับร่วมขบวนเดินเทิดพระเกียรติฯ รอบตลาดทับเที่ยงในช่วงเช้า ก่อนที่จะต่อ ยอดความสุขกับกิจกรรมมากมายไปจนถึงวันที่ 3 เมษายน 2559



สำหรับกิจกรรมอันเป็นอัตลักษณ์ของงานประกอบด้วย การจัดแสดง นิทรรศการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับเมืองต้ง การเสวนา “วรรณกรรม วรรณศิลป์ บนถิ่นต้ง” นิทรรศการสถาปัตยกรรมเมืองเก่าทับเที่ยง นิทรรศการรางวัลสถาปัตยกรรมทรงคุณค่าทับเที่ยง ระดับภาคใต้ โดยกรมการสถาปนิกทักซิณ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ การเสวนา “เมืองเก่า บ้านเรา ทับเที่ยง” การประกวดภาพถ่าย “ทับเที่ยง ย่านเก่า เจาอดีต” การแสดงดนตรีไทย การแสดงโขน การตกแต่งย่านเมืองเก่า ด้วยไฟ แสง สี “ราตรี เซลฟี ที่ทับเที่ยง” ที่สวยงาม ณ ถนนราชดำเนิน ซอย 5 นิทรรศการศิลปะ “ทับเที่ยงราม่า” การเขียนป้ายเล่าเรื่องเมืองวิหกหนัง พร้อมทั้งจะเข้าร่วมชื่นชมกับการฉายหนังกลางแปลง “คืนหนึ่งหนังไทย” ในภาพยนตร์อันทรงคุณค่าครั้งแรกของจังหวัดต้ง กับภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมสมเด็จพระนางเจ้าฯ เสด็จฯ ประพาสปักข์ใต้ พ.ศ.2498 ภาพยนตร์พระราชทานแก่เหล่าพลสกลนิกร อนุเคราะห์เผยแพร่ในงานนี้โดยเฉพาะ จากหอภาพยนตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) รวมไปถึงการจำลองอาคารอนุสรณ์ ให้เป็นหอศิลป์วัฒนธรรมใจกลางเมือง และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าทับเที่ยงผ่านศิลปะวัฒนธรรมบนถนน (Street Art) การแสดงศิลปะมุสลิมรองเง็งเฉลิมพระเกียรติ โดยชมรมผู้สูงอายุบ้านมดตะนอย ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดต้ง และกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย



# ผลการประกวดภาพถ่าย “ทับเที่ยง ย่านเก่า เงามืด”



**ชนะเลิศ** “สวัสดิ์เมืองย่านเก่าแหล่งวัฒนธรรมของชาวตรัง”  
ธีรเมศวร์ เชิดวงศ์ตระกูล

**รองชนะเลิศอันดับ 1** “คืน”  
เทวา กาญจนานิจ

**รองชนะเลิศอันดับ 2** “การเดินทางของเวลา # 2”  
มุข ไลšovด

**ชมเชย จำนวน 3 รางวัล**  
“มูมพิ๊กพ่อน” ธนาริพ พิศาลชนานันท์  
“ย่านตลาด” จิรวัดน์ จุงลค  
“เมืองสะอาด” ณรงค์ศักดิ์ สุริยาวรกุล

**f** เทศบาลนครตรัง เทศบาลนครตรัง  
**f** 100 ปี เมืองทับเที่ยง



รายการมหานครตรัง  
**สวท.ตรัง**  
FM 91.25 MHz  
ทุกวันพฤหัสบดี 13.00 - 14.00 น.

# เตรียมความพร้อมด้านการศึกษา สู่ความก้าวหน้า ในอนาคต



โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) ปฐมวัยปี 3 ม.3 และ ม.6

กิจกรรมการปัจฉิมนิเทศ และมอบวุฒิบัตรให้นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครตรัง กล่าวได้ว่าเป็นกิจกรรมที่มีขึ้นเป็นประจำทุกปี ในส่วนของนายเกรียงศักดิ์ รัตนสิมานนท์ รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทนนายกเทศมนตรีนครตรัง กล่าวถึงกิจกรรมนี้ว่า การปัจฉิมนิเทศ และมอบวุฒิบัตร จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจ และแสดงให้เห็นนักเรียนเห็นความสำคัญและตระหนักในคุณค่าของการศึกษา ทำให้เด็กเกิดความมั่นใจ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง ทำให้นักเรียนเกิดความมุ่งมั่นและเพียรพยายามศึกษาหาความรู้ในระดับที่สูงขึ้น ขณะเดียวกันยังเป็นโอกาสให้รุ่นพี่ได้แสดงความยินดีกับน้องๆ ที่จะก้าวไปศึกษาในระดับสูงต่อไป และรุ่นน้องก็ยังสามารถแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ที่จบการศึกษา เป็นการแสดงถึงความผูกพันซึ่งกันและกัน ทั้งยังแสดงให้เห็นความผูกพันกับเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ และได้น้อมรำลึกถึงพระคุณครู นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสุข ความภาคภูมิใจให้แก่ผู้ปกครองที่ได้มีโอกาสแสดงความยินดีกับลูกหลานของตนอีกด้วย



รายการมหานครตรัง  
**ตรัง เอฟเอ็ม**  
FM 92.75 MHz  
ทุกวัน 8.00 - 09.00 น.





โดยในช่วงเดือนมีนาคม 2559 มีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และมอบวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ให้แก่นักเรียน ไม่ว่าจะเป็น โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์ จัดกิจกรรมให้เด็กระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) จัดกิจกรรมให้เด็กในระดับชั้นปฐมวัย และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) จัดกิจกรรมให้เด็กระดับปฐมวัย และใบระเบียนแสดงผลการเรียน ระดับชั้น ป.6 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง ที่ได้มอบวุฒิบัตรแก่เด็กเล็กที่จบหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน



โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) ปฐมวัยปี 3 และ ม.6



โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) ปฐมวัย และ ม.6



มอบวุฒิบัตรแก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก



# นักเรียน ม.6 รุ่นแรก สังกัดเทศบาลนครตรัง สอบติดมหาวิทยาลัย 100% เป็นไปตามนโยบายส่งเสริม พัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง



ด้านนายเกรียงศักดิ์ รัตนสิมานนท์ รองนายกเทศมนตรี รักษา  
ราชการแทนนายกเทศมนตรีนครตรัง กล่าวอีกว่า เทศบาลนคร  
ตรังให้ความสำคัญกับการศึกษา โดยเน้นพัฒนาคนด้วยการศึกษา  
จึงทุ่มงบประมาณกว่า 40% อุดหนุนการศึกษา ทั้งอาคารเรียน อุปกรณ์  
และหลักสูตรการเรียนการสอน ทั้งนี้ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (วัด  
กะพังสุรินทร์) รุ่นนี้นับว่าเป็นรุ่นแรกของนักเรียนชั้น ม.6 ที่จบการศึกษา  
ผมมีความภาคภูมิใจที่ทุกคนสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ 100% เป็น  
เครื่องจรรันดีถึงคุณภาพทางการศึกษาที่เทศบาลพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
ซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้คือ “การศึกษาก้าวหน้า พัฒนาต่อเนื่อง  
สู่นครตรังเมืองแห่งความสุข”

นายเกรียงศักดิ์ รัตนสิมานนท์ รองนายกเทศมนตรี รักษา  
ราชการแทนนายกเทศมนตรีนครตรัง เปิดเผยว่า จากการที่เทศบาลนครตรังได้  
ขยายโอกาสทางการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียน  
เทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 โดยได้รับการ  
สนับสนุน การสอนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง  
เน้นการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชน ให้ได้รับการศึกษาที่ดี มีสุขภาพ  
อนามัยที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมนำความรู้ ซึ่งในปีการศึกษา 2556 ได้เปิด  
รับนักเรียนสายวิทย์ - คณิต จำนวน 1 ห้อง และศิลป์ภาษาจีน จำนวน  
1 ห้อง



และในปีการศึกษา 2558 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของ  
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) ซึ่งเป็นรุ่นแรกที่จบการศึกษาระดับ  
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ทำการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ผลปรากฏว่านักเรียน  
ทั้ง 2 ห้องเรียน สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐได้ 100% มีทั้ง  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะ  
ศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ คณะครุศาสตร์  
คณะศึกษาศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะทันตกรรม เป็นต้น



นายจรวัย บุญล้อม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) กล่าวว่า ในครั้งนี้  
เด็กนักเรียนทุกคนสามารถสอบตรงเข้ามหาวิทยาลัย แต่ละคนสอบติด  
หลายแห่ง นับเป็นผลสำเร็จทางการศึกษาอีกก้าวของโรงเรียนสังกัด  
เทศบาลนครตรัง รุ่นนี้เป็นรุ่นแรกทางโรงเรียนได้เห็นปัญหา-อุปสรรคที่  
เกิดขึ้น และจะนำผลสะท้อนทุกด้านมาปรับแก้ไขพัฒนาให้รุ่นต่อไป ให้  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดียิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องของการติวเข้ามหาวิทยาลัย  
การแนะแนวจากอาจารย์ รวมไปถึงหลักสูตรต่างๆ





# ปิดเทอมใหญ่ ต้องไป “คลายร้อนนครตรัง”



กิจกรรมภาคฤดูร้อน คือ หนึ่งในกิจกรรมที่เทศบาลนครตรังจัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ได้มีโอกาสทำกิจกรรมที่ตนเองชอบ และถนัด รวมไปถึงมีโอกาสเรียนรู้ในทักษะ และวิชาการต่างๆ ที่น่าสนใจ เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ นายเกรียงศักดิ์ รัตนสิมานนท์ รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทนนายกเทศมนตรีนครตรัง กล่าวถึง วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมว่า ปัจจุบันปัญหาเด็กติดเกมส์ ยาเสพติด หรือแม้แต่การพนัน ถือเป็นปัญหาหลักในสังคมที่กำลังก่อตัวขึ้น หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องละเลยกับปัญหานี้ ก็จะมีผลกระทบมากขึ้น เทศบาลนครตรังจึงได้จัดกิจกรรมภาคฤดูร้อนในช่วงปิดเทอมใหญ่ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ใช้เวลาว่างให้เกิดเป็นประโยชน์ เตรียมความพร้อมในระดับชั้นเรียน ได้รู้จักเพื่อนใหม่ และเรียนรู้ในเรื่องของความรักสามัคคี ขณะที่บรรดาผู้ปกครองก็พึงพอใจกับกิจกรรมดังกล่าว เพราะทำให้บุตรหลานได้ฝึกทักษะ และทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อตนเอง

สำหรับการฝึกสอนทักษะด้านกีฬาและนันทนาการแก่เด็กและเยาวชน ในช่วงปิดภาคเรียน เปิดอบรมในระหว่าง วันที่ 1 - 30 เมษายน โดยมีกิจกรรมมากมาย อาทิ ฟุตบอล ฟุตซอล เทนนิส บาสเกตบอล วายน้ำ นาฏศิลป์ ศิลปะ มวยไทย ฯลฯ ซึ่งหลังจากจบหลักสูตรกิจกรรมภาคฤดูร้อนก็จะมีกรมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมอีกด้วย



# พัฒนาศักยภาพ และทัศนศึกษาดูงานสภาเยาวชน



เพราะตระหนักในความสำคัญของสภาเยาวชน เทศบาลนครตรังจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานสภาเยาวชนขึ้น นายเกรียงศักดิ์ รัตนสิมานนท์ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครตรัง กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการครั้งนี้ว่า โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสนับสนุน และส่งเสริมให้กรรมการสภาเด็กและเยาวชน ได้มีการพัฒนาทั้งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ เจตคติ และบทบาทหน้าที่ของสภาเด็กฯ ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกและกรรมการบริหารสภาเด็กฯ ได้มีโอกาสกระชับความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกัน และยังสามารถรับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงาน ซึ่งจะช่วยให้มีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น มีการตัดสินใจที่รอบคอบถูกต้อง และพร้อมที่จะปรับตัวเข้าสู่โลกอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างปลอดภัย และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นพลเมืองอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยน้องๆ จากสภาเด็ก และเยาวชนกลุ่มนี้ได้เดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน เพื่ออบรมพัฒนาความรู้ในด้านต่างๆ ณ จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี ในระหว่างวันที่ 24 - 28 มีนาคม 2559 ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะเป็นคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนชุดใหม่ของเทศบาลนครตรัง เจ้าหน้าที่และผู้ประสานงาน รวม 35 คน สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานสภาเยาวชนเป็นโครงการในการดูแลของสำนักงานการศึกษา เทศบาลนครตรัง โดยมุ่งหวังเพื่อส่งเสริม และสร้างประโยชน์ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน และสนับสนุนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน ของเทศบาลนครตรังให้ก้าวหน้าต่อไป



นายเกรียงศักดิ์ฯ กล่าวต่อว่า สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครตรังมีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านวิชาการและกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษา กีฬา และวัฒนธรรมในท้องถิ่นของเด็กและเยาวชน เป็นพลังหลักในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริม และพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นให้มีความรู้ ความสามารถ และจริยธรรม นอกจากนี้สภาเด็กฯ ก็ยังเป็นส่วนสำคัญในการเสนอแนะและให้ความเห็นต่อสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นอีกด้วย



# เทศบาลนครตรัง ลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขปัญหา ขยะปลิวลงพื้นที่ทางการเกษตร

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 นายเกรียงศักดิ์ รัตนสิมานนท์ รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทนนายกเทศมนตรีนครตรัง พร้อมด้วย นายจิระศักดิ์ ควนจันทร์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครตรัง นายยงยุทธ เบญจรางกูล ผอ.ส่วนการโยธา และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปอขยะเทศบาลนครตรัง เพื่อวางแผนกำหนดการแก้ไขปัญหาขยะปลิวลงพื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้านโดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการทำรั้วใหม่เพื่อกันไม่ให้ถุงพลาสติก หรือขยะอื่นปลิวออกมานอกพื้นที่ และขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ทหาร หรือหน่วยงานที่มีจิตสาธารณะ ช่วยเก็บขยะตามคูคลอง และพื้นที่ปลูกพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้าน เพื่อคลายความเดือดร้อน

และเมื่อวันที่ 5 เมษายนที่ผ่านมา เทศบาลนครตรังได้ประสานความร่วมมือกับจังหวัดตรัง และทหารลงพื้นที่ปอขยะ จัดเก็บขยะมูลฝอย ถุงพลาสติกที่ปลิวพัดเข้าพื้นที่ทางการเกษตร พร้อมติดตั้งรั้วตลอดแนวเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ นายเกรียงศักดิ์ รัตนสิมานนท์ รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทนนายกเทศมนตรีนครตรัง กล่าวว่ากิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์แก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ จัดขึ้นบริเวณศูนย์จัดเก็บขยะมูลฝอยเทศบาลนครตรัง (ทุ่งแจ้ง) อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยการเก็บขยะตกค้างที่ก่อให้เกิดผลกระทบบริเวณใกล้เคียง หรือรอบศูนย์จัดการขยะมูลฝอย เทศบาลนครตรัง ซึ่งเทศบาลนครตรังได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชน และหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย จังหวัดตรัง กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 (ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์) ตลอดจนชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลฯ และพนักงานลูกจ้างเทศบาลนครตรัง

นายเกรียงศักดิ์ฯ เผยว่า เทศบาลนครตรังขอความร่วมมือจากประชาชน ในการร่วมกันคัดแยกขยะจากครัวเรือนก่อนที่จะนำมาทิ้ง เพื่อให้ง่ายต่อการกำจัด และเป็นการสร้างมูลค่าให้กับขยะอีกทางหนึ่ง ขอให้ทุกท่านมีจิตสำนึก และตระหนักรู้ที่จะดำรงวิถีปฏิบัติที่ถูกต้อง และเคารพในคุณค่าของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



# เทศบาลนครตรัง



## ดำเนินการติดตั้งป้ายบอกทาง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทาง ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้สู่ชุมชน

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 นายเกรียงศักดิ์ รัตนสิมานนท์ รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทนนายกเทศมนตรีนครตรัง เผยว่า สืบเนื่องจากการที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดตรัง ทั้งเพื่อการท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ภายในจังหวัด รวมถึงการเดินทางเข้ามา เพื่อไปสู่จังหวัดอื่นที่ติดกับจังหวัดตรัง แต่เมื่อเดินทางเข้ามาในเขตเทศบาลนครตรังมักจะหลงทาง เพราะไม่ทราบเส้นทาง และไม่มีป้ายบอกทางที่ชัดเจน เนื่องจากป้ายมีขนาดเล็ก หรือติดตั้งในมุมนอกระดับสายตา เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว เทศบาลนครตรังจึงได้จัดทำโครงการติดตั้งป้ายบอกทางภายในเขตเทศบาลนครตรังขึ้น เพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้เส้นทาง โดยจัดทำเป็นป้าย 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ดำเนินการติดตั้งทั้งสิ้น 87 ป้าย

ด้านนายไพโรจน์ ทองคำ ผู้อำนวยการสำนักการช่าง กล่าวว่า ป้ายบอกทางของเทศบาลนครตรัง ออกแบบโดยใช้แนวคิดนำเอาสัญลักษณ์ของเมืองตรัง คือ หอนาฬิกาจังหวัดตรัง ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของเมือง มาใช้เป็นรูปแบบของป้ายบอกทาง และใช้สีขอบป้ายเป็นสัญลักษณ์ในการบอกเส้นทางที่จะเดินทางออกนอกเมืองไปยังจังหวัดปลายทางดังนี้

1. สีเขียว จากจังหวัดพัทลุง ไปจังหวัดกระบี่
2. สีส้ม จากจังหวัดกระบี่ ไปจังหวัดพัทลุง
3. สีแดง จากจังหวัดนครศรีธรรมราช ไปจังหวัดสตูล
4. สีเหลือง จากจังหวัดสตูล ไปจังหวัดนครศรีธรรมราช

นอกจากนี้ เพื่อให้ง่ายต่อการมองเห็น ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายบอกทางไว้บริเวณทางเท้าฝั่งซ้ายมือตลอดทั้งเส้นทาง

นายเกรียงศักดิ์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า หากมีป้ายบอกทางในการเดินทางไปยังจังหวัดใกล้เคียง และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ที่ชัดเจน จะทำให้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวมาเยือนตรังมากยิ่งขึ้น และประทับใจในความสะดวก ประชาชนในจังหวัดตรังก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นการสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจสู่ชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย



**จากสภาผู้ประชาชน****นางสายใจ ต่าป็น สมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง เขต 3**

ที่ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลนครตรังมาแล้ว 4 ปี ที่ผ่านมาก็ได้ทำงานหลายอย่างเพื่อชุมชนล่าสุด คือ การพัฒนาคู คลอง และบำบัดน้ำเสียที่คลองโดยเอาน้ำ EM ไปลง จุดใหญ่ที่ทำ คือ คลองหลังโรบินสัน พื้นที่อื่นก็ได้ดำเนินการไปส่วนหนึ่งแล้ว นอกจากนี้ก็เป็นเรื่องของการพัฒนาด้านการศึกษา เพราะเด็กที่ได้มาเรียนในสถานศึกษาของเทศบาลนครตรัง จะมาจากนอกเขตค่อนข้างเยอะ ซึ่งเทศบาลฯ ก็ได้รับไว้ และเปิดห้องเรียนเพิ่มขึ้น และก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจมาก เพราะนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ทุกคน

เวลาเราทำงานผลลัพธ์ที่มีค่ามากกว่าตัวเงิน คือ ความสุขที่ประชาชนได้รับจากเรื่องที่เราผลักดัน แต่ก็ต้องยอมรับว่าบางครั้งการทำงานย่อมมีปัญหา ซึ่งประชาชนในพื้นที่ก็ให้กำลังใจ ทุกคนพร้อมที่จะร่วมแรงร่วมใจ พร้อมทั้งจะเดินหน้า พร้อมทั้งจะสนับสนุนก็ทำให้เรารู้สึกดีที่ต้องขอขอบคุณกำลังใจจากทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอบคุณเทศบาลนครตรังที่ได้ผลักดันโครงการต่างๆ เข้าแผนพัฒนา เพื่อนำมาสู่การพัฒนาชุมชน ทำให้ชุมชนของเรามีความพร้อม และมีความยั่งยืน และในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลนครตรังขอเรียนกับทุกท่านว่าเราจะผลักดันการพัฒนาท้องถิ่นให้มีมาตรฐานทุกระดับ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสุขตลอดไป

**มาเยี่ยมมาเยือน****นายสวัสดิ์ ฤทธิพันธ์ ประธานชุมชนตรอกปลา 1  
นางสุพัตรา แนน้อย ประธานชุมชนตรอกปลา 2**

ฉบับนี้นางฟ้าสารจะนำทุกท่านไปรู้จักกับ นายสวัสดิ์ ฤทธิพันธ์ ประธานชุมชนตรอกปลา 1 และนางสุพัตรา แนน้อย ประธานชุมชนตรอกปลา 2 ซึ่งทั้ง 2 ท่านบอกกับเราว่า การปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องต่างๆ ก็เพื่อให้ประชาชนมีความสุข เพราะความสุขของประชาชนจะเป็นพลังในการนำมาพัฒนาท้องถิ่นนั่นเอง

**นายสวัสดิ์ ฤทธิพันธ์ ประธานชุมชนตรอกปลา 1** กล่าวว่า ผมทำหน้าที่ประธานชุมชนสมัยแรกก็ให้ความร่วมมือกับเทศบาลนครตรังทุกเรื่อง คนในชุมชนก็ให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนทุกด้าน มีเรื่องใดที่พร้อมที่จะเข้าร่วม ส่วนการทำงาน และประสานความร่วมมือกับชุมชนตรอกปลา 2 ก็ไม่มีปัญหาใด เพราะเรามีความต้องการที่จะพัฒนาชุมชนให้ก้าวหน้า หากมีเรื่องใดที่ต้องช่วยเหลือ ก็พร้อมที่จะเข้ามาครับ ส่วนปัญหาของชุมชนตรอกปลา 1 คือ เรื่องของขยะที่อยากให้เทศบาลฯ ช่วยจัดการที่ผ่านมามากหากเทศบาลฯ มีหนังสือเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ผมก็จะประสานงานให้ ผมคุยกับประชาชนในชุมชนเสมอว่า อย่าถามว่าเทศบาลฯ ให้อะไรเรา แต่ให้เราคิดว่า ที่ผ่านมามีอะไรกับทางเทศบาลฯบ้าง และสุดท้ายอยากให้เทศบาลฯ ลงพื้นที่ในชุมชนบ้าง เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีให้แก่นักครับ

**ขณะที่นางสุพัตรา แนน้อย ประธานชุมชนตรอกปลา 2** กล่าวว่า การเข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้เพราะเรามีจิตอาสา เข้ามาโดยการเลือกตั้งซึ่งนอกจากเป็นประธานชุมชนดิฉันก็ยังทำหน้าที่เป็น อสม. ด้วยการที่เราได้เข้ามาตรงนี้ เราก็มีความรู้สึกว่าจะทำอะไรที่จะทำให้ชุมชนของเรามีการพัฒนา มีความพร้อมประชาชนมีความสุข และมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ของตนเอง เราก็จะทำ และจะทำอย่างเต็มที่ ขณะเดียวกันคณะกรรมการชุมชนของเราก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในทุกเรื่อง ทุกคนกระจายเรื่องราว และข้อมูลต่างๆ ไปสู่ประชาชนตลอด เราทำงานกันเป็นทีม ไม่แยกกัน ทำให้เรื่องต่างๆ ประสบความสำเร็จ สำหรับการร่วมงานกับเทศบาลนครตรังก็เป็นเรื่องที่ดี เพราะทางเทศบาลฯ พร้อมให้การสนับสนุนเรื่องต่างๆ ตามที่ชุมชนเสนอไปค่ะ

การทำงานในชุมชนมีหลากหลายประเภท หลากหลายอาชีพ หลากหลายฐานะ และแตกต่างกันในเรื่องของความรู้ เราเป็นประธานชุมชน เราต้องเข้าใจรายละเอียดในเรื่องนี้ เพราะแม้จะมีความแตกต่าง แต่หากเรามีความมุ่งมั่น และบริสุทธิ์ใจที่จะทำงานเพื่อชุมชน เขาก็เข้าใจเรา และก็พร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืนต่อไป



## ทัศนศึกษาฐานโครงการนักข่าวชุมชน ณ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครตรัง จัดโครงการอบรมและทัศนศึกษาฐานด้านการประชาสัมพันธ์ตามโครงการนักข่าวชุมชน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 - 20 มีนาคม 2559 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายชุมชนด้านการประชาสัมพันธ์งานของเทศบาลนครตรัง ให้กับตัวแทนชุมชนและผู้นำชุมชน รวมถึงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ตัวแทนชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้นำความรู้ ข้อมูลและแนวทางที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลนครตรังให้ประชาชนภายในชุมชนได้ทราบอย่างทั่วถึง และกว้างขวางต่อไป

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช



สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช



## ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 นายเกรียงศักดิ์ รัตนสิมานนท์ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครตรัง พร้อมด้วยนางกรรณิการ์ บัวเลิศ รองนายกเทศมนตรี นายพิมล ณ นคร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายจิระศักดิ์ ควนจันทร์ เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลฯ เป็นประธานและร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมเวทีประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปีเทศบาลนครตรัง (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2562) โดยมีนางไพลิน เชื้อนทา ปลัดเทศบาลนครตรัง กล่าวรายงาน การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็น ปัญหา ความต้องการ เสนอโครงการ และลำดับความสำคัญของโครงการที่ประชาชนได้เสนอมา เพื่อนำไปสู่การพัฒนา นครตรังให้เป็นนครแห่งความสุข เพื่อประชาชนทุกคน





# ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เนื่องในโอกาสวันนักข่าวและสื่อสารมวลชนแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2559 นายเกรียงศักดิ์ รัตนสิมานนท์ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครตรัง พร้อมด้วยนางไพลิน เชื้อนทา ปลัดเทศบาลนครตรัง ร่วมเดินขบวนต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เนื่องในโอกาสวันนักข่าวและสื่อสารมวลชนแห่งชาติ 5 มีนาคม 2559 โดยทางสื่อมวลชนจังหวัดตรัง ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมภายใต้สโลแกน "ต่อต้านคอร์รัปชัน" ตลอดทั้งวันมีกิจกรรมประกอบด้วย ภาคเช้า มีการเดินรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชัน สำนักงาน ป.ป.ป.ตรัง ภาคค่ำเครือข่าย ตัวแทนสื่อมวลชน มอบสิ่งของให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4 ภาคบ่ายมีการแข่งขันกีฬาและภาคกลางคืนมีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์



# ต้อนรับคณะศึกษาตงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 เทศบาลนครตรัง นางจันทิพย์ รังสิปการ รองปลัดเทศบาลนครตรัง ให้การต้อนรับคณะศึกษาตงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม จังหวัดราชบุรี ซึ่งมี ด.ต.ยงยุทธ ผลอนอก นายกองดีการบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เข้าศึกษาตงานในด้านการบริหารจัดการที่ดีของเทศบาลนครตรัง และร่วมชมวีดิทัศน์การท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง การบริหารงานของเทศบาลนครตรัง ซึ่งในครั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารงานร่วมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และพนักงานให้มีศักยภาพและวิสัยทัศน์ในการพัฒนาดูแล แก้ไขปัญหาภายในท้องถิ่นให้มีความเป็นอยู่ที่ดี และมีการบริหารกลุ่มองค์กรภายในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน



## เทศบาลนครร่วมกับโรงพยาบาลศรี จัดตั้งศูนย์กายภาพบำบัด และแพทย์แผนไทย



นายเกรียงศักดิ์ รัตนสิมานนท์ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีนครศรีนครินทร์ เปิดเผยว่าเทศบาลนครศรีนครินทร์ปรับปรุงอาคารบริเวณสวนสาธารณะสระกะพังสุรินทร์ เพื่อเปิดเป็นศูนย์กายภาพบำบัด และแพทย์แผนไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้การแพทย์แผนไทยเป็นที่รู้จัก และเป็นทางเลือกในการบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพร่างกาย ลดความแออัดผู้ป่วยที่ใช้บริการในโรงพยาบาล ลดอัตราการใช้จ่ายโดยศูนย์ฯ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1. คลินิกแพทย์แผนไทย และฝังเข็ม เปิดให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น นวดแผนไทย นวดรักษา ประคบสมุนไพร นวดฝ่าเท้า กดจุด ท่อน้ำ และการฝังเข็มรักษาโรคมะเร็ง อัมพาต อัมพฤกษ์ ปวดเรื้อรัง เป็นต้น คลินิกแพทย์แผนไทย เปิดบริการทุกวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ส่วนคลินิกฝังเข็ม เปิดบริการในวันจันทร์ วันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. และ 2. ศูนย์กายภาพบำบัด ให้บริการ ส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้ป่วย และผู้สูงอายุที่มีปัญหากระดูกกล้ามเนื้อและกระดูก เช่น ปวดหลัง ปวดคอ ปวดเข่า ปวดไหล่ กล้ามเนื้อและเอ็นอ่อนแรง กล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรัง ผู้ป่วยอัมพาต อัมพฤกษ์ ฯลฯ เปิดบริการทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.



## กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ว่าด้วยเรื่องภาษี

สำหรับผู้ที่มิได้มีเงินได้ไม่มากแต่ต้องชำระภาษีโดยเฉพาะข้าราชการ พนักงาน หรือผู้มีเงินเดือนทั้งหลาย การที่เราทราบหลักเกณฑ์การชำระภาษีส่งหน้า มีประโยชน์มาก เพราะสามารถนำเกณฑ์การชำระภาษีไปคำนวณภาษีล่วงหน้าได้ เพื่อการวางแผนในเรื่องค่าใช้จ่าย เช่น การหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้พอ กับจำนวนเงินที่ต้องจ่าย หรือหากต้องมีค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายนั้นสามารถนำไปหักภาษีได้ ยิ่งเป็นการดี เกณฑ์การชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้สุทธิที่ได้รับในปี 2559 ซึ่งกำหนดชำระในปี พ.ศ.2560 พระราชกฤษฎีกาออกโดยอาศัยประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 600) พ.ศ.2559 ได้กำหนดเกณฑ์การชำระภาษีสำหรับผู้มีเงินได้สุทธิไว้ ดังนี้

เงินได้สุทธิ	1 - 100,000 บาท	จ่ายในอัตรา	ร้อยละ 5
เงินได้สุทธิ	100,001 - 300,000 บาท	จ่ายในอัตรา	ร้อยละ 5
เงินได้สุทธิ	300,001 - 500,000 บาท	จ่ายในอัตรา	ร้อยละ 10
เงินได้สุทธิ	500,001 - 750,000 บาท	จ่ายในอัตรา	ร้อยละ 15
เงินได้สุทธิ	750,001 - 1,000,000 บาท	จ่ายในอัตรา	ร้อยละ 20
เงินได้สุทธิ	1,000,001 - 2,000,000 บาท	จ่ายในอัตรา	ร้อยละ 25
เงินได้สุทธิ	2,000,001 - 4,000,000 บาท	จ่ายในอัตรา	ร้อยละ 30
เงินได้สุทธิ	4,000,001 บาท	ขึ้นไปจ่ายในอัตรา	ร้อยละ 35

เมื่อท่านทราบเกณฑ์การชำระภาษี ทราบเงินได้ล่วงหน้า ท่านสามารถคำนวณคร่าวๆ ได้ว่าท่านจะจ่ายภาษีจำนวนเท่าใดในปีหน้า และควรจะวางแผนการจ่ายอย่างไร จึงจะมีประโยชน์กับท่านมากที่สุด





# การจัดการขยะ วาระเทศบาล วาระแห่งชาติ

จากปัญหาขยะจากกองขยะ ทน.ตรังทุ่งแจ้ง (ไสลาว) ที่มีขยะส่วนหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นถุงพลาสติกปลิวไปตกในพื้นที่นอกบ่อขยะ สวนเกษตรของประชาชน ม.5 ต.บางรัก อ.เมือง จ.ตรัง ปัญหานี้สะท้อนให้เห็นว่าปัญหาขยะรกร้างเวลาที่จะต้องทำเป็นวาระเทศบาล วาระแห่งชาติ

บริบทของปัญหาขยะมาจากขยะวันละ 120 ตัน เป็นขยะจากเทศบาลฯ และขยะจากท้องถิ่นอื่นอีก 25 แห่ง องค์กรท้องถิ่นประมาณ 30 ตันต่อวัน รวมเป็นวันละ 150 ตัน จึงมีขยะมาทิ้งที่ ทน.ตรัง ประมาณปีละ 45,000 ตัน จึงเป็นขยะจำนวนมากที่นำมาทิ้งที่งานกำจัดขยะของเทศบาลฯ เพราะ 1 ปี มีขยะ 45,000 ตัน 10 ปี ก็จะมี 450,000 ตัน เกือบครึ่งล้านตัน ปัญหาขยะจึงเป็นวาระเทศบาล วาระแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 เทศบาลฯ ได้บูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อแก้ปัญหาในการจัดเก็บถุงพลาสติกปลิวในช่วงหน้าแล้ง ด้วยสาเหตุลมแรง นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายเดชรัฐ สิมศิริ ทหารจากค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ หัวหน้าส่วนราชการทั้งจังหวัด พนักงาน คนงานเทศบาลตลอดจนชุมชน ประชาชนทั่วไป สื่อมวลชน ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นจิตสำนึกและความรับผิดชอบร่วมกัน ที่ทำได้ยากยิ่ง และวันที่ 7 เมษายน 2559 นายเกรียงศักดิ์ได้เรียกประชุมผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้างานรักษาความสะอาด หัวหน้าเขตรักษาความสะอาด ทั้ง 4 เขต เพื่อแก้ปัญหาการจัดเก็บขยะตกค้างในเขตเทศบาลฯ เรียกได้ว่าเป็นนโยบายเชิงรุกในการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร โดยมีการตั้ง Mr. Cleaning ทั้ง 4 เขต พร้อมเบอร์โทรศัพท์ในการแก้ปัญหาการจัดเก็บขยะตกค้างและฉุกเฉิน โดยเน้นคนพร้อม รถพร้อม จิตสำนึกพร้อม หัวใจการบริการพร้อม

หัวใจสำคัญที่สุดในการแก้ปัญหาขยะ คือ การคัดแยกขยะต้นทาง เทศบาลฯ จะรณรงค์การคัดแยกขยะต้นทางอย่างจริงจัง เริ่มจากชุมชน และโรงเรียน โดยจะตั้งธนาคารขยะในชุมชนและโรงเรียน มีการทำบันทึกข้อตกลงกับร้านรับซื้อของเก่าให้เข้ารับซื้อถึงชุมชน เพื่อความสะดวกของประชาชน เชื่อได้ว่าหากโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากประชาชน จะทำให้ปริมาณขยะในการกำจัดลดลง ทำให้เทศบาลฯ ประหยัดงบประมาณในการกำจัดขยะไปได้มาก สำหรับการกำจัดขยะอยู่ที่ประมาณตันละ 300 บาท หากลดปริมาณขยะจากวันละ 120 ตัน เหลือวันละ 100 ตัน เราจะลดงบประมาณได้วันละ 60,000 บาท ปีละ 20,000,000 บาท เป็นอย่างน้อย ลดปริมาณขยะในการกำจัดมากเท่าไร เราก็ประหยัดงบประมาณได้มากเท่านั้น พี่น้องประชาชนเองก็สามารถลดรายจ่ายได้อีกด้วย โดยการขายขวดกระดาษ พลาสติก แก้วน้ำดื่มที่เข้าไปรับซื้อถึงในชุมชน **"ปัญหาขยะแก้ได้ด้วย สองมือของประชาชน"**

## สายด่วน... Mr. Cleaning

พบเห็นขยะตกค้างที่ไหน โทรแจ้งได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เขต 1	โทร. 083-594-8547	คุณสำเร็จ สมานี	หัวหน้าเขต 1
เขต 2	โทร. 087-278-8705	คุณวิรัตน์ ไชยรัตน์	หัวหน้าเขต 2
เขต 3	โทร. 084-627-2034	คุณชูศักดิ์ นิลสงวนเดชะ	หัวหน้าเขต 3
เขต 4	โทร. 085-573-2044	คุณสัมฤทธิ์ แก้วละเอียด	หัวหน้าเขต 4

หรือที่ คุณนิรันดร์ บุญคง โทร. 089-729-2445 หัวหน้างานรักษาความสะอาด  
คุณจิระศักดิ์ วัฒนจันทร์ เลขานุการนายกเทศมนตรี โทร. 081-922-4373



เก็บ  
มาฝาก

การแยกขยะก่อนทิ้งแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป และขยะอันตราย ขยะที่เกิดขึ้นมีสิ่งที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น และหากเราทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย เรื่องขยะก็จะจัดการได้ง่ายขึ้น

## แยกขยะก่อนทิ้ง ช่วยโลกได้จริงนะจ๊ะ



### ขยะอินทรีย์

เช่น เศษอาหาร ผัก ผลไม้ หนุ่ย ใบไม้ กิ่งไม้ ซากพืช ซากสัตว์ สามารถนำไปทำเป็นปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยพืชสดได้



### ขยะรีไซเคิล



คือ สามารถนำไปแปรรูปกลับมาใหม่และขายได้ เช่น กระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ กล่องเครื่องดื่ม แบบ UHT กระป๋อง และแผ่นซีดี เป็นต้น



### ขยะอันตราย

คือ สิ่งที่เป็นอันตรายร้ายแรง วัตถุมีพิษ วัตถุติดเชื้อ และวัตถุไวไฟ เช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขวดน้ำยาล้างห้องน้ำ และกระป๋องสเปรย์ เป็นต้น (ควรทิ้งลงถังขยะให้ถูกต้อง)



### ขยะทั่วไป



คือ ขยะที่นำมาใช้ใหม่ไม่ได้ ย่อยสลายยาก ไม่คุ้มค่าในการแปรรูป เช่น เศษผ้า เศษหนัง ของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป พลาสติกห่อขนม เป็นต้น



📍 ร้านสิริบรรณ : ตั้งอยู่ที่ ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.ตรัง

# เลิศสถาปัตยกรรม ล้ำค่าอัตลักษณ์ “ร้านสิริบรรณ • โรงแรมจริงจริง”

เป็นอีกหนึ่งรางวัล ที่สะท้อนมนต์เสน่ห์แห่งความเป็นเมืองเก่า และนำความภาคภูมิใจมาสู่ชาวตรัง กับ 2 อาคารทับเที่ยง คือ ร้านสิริบรรณ และโรงแรมจริงจริง ที่ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าของภาคใต้ในด้าน **“สร้างสรรค์-อนุรักษ์”** จากเวทีกรมการสถาปนิกทักซิณ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้รางวัลอันทรงเกียรติ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้าผู้อนุรักษ์มรดกไทย สิ่งที่ทำให้ร้านสิริบรรณ และโรงแรมจริงจริง ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพราะเป็นอาคารที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี เป็นอาคารที่ได้รับการบำรุงรักษาและอนุรักษ์ไว้เป็นอาคารที่ใช้ประโยชน์อย่างกลมกลืนไปกับชีวิต และสังคมสืบต่อมาจนปัจจุบัน ขณะเดียวกันยังเป็นชุมชนที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) ทั้งที่พบเห็นได้ทางกายภาพ หรือทางจิตใจ และเป็นชุมชนที่มีกิจกรรมในการสงวนรักษามรดกทางสถาปัตยกรรมไว้ได้ด้วยกฎหมาย หรือขนบธรรมเนียมประเพณี หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้เกิดผลในทางปฏิบัติทั่วทั้งชุมชน และสุดท้าย คือ ชุมชนที่มีการรวมกลุ่ม หรือการจัดองค์กร ดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม



📍 โรงแรมจริงจริง : ตั้งอยู่ที่ ถ.พระราม 6 อ.เมือง จ.ตรัง

